

มองผ่านรู (สะมิแล)

สน ก้าวก้าว¹

คอลัมน์มองผ่านรู (สะมิแล) เป็นคอลัมน์น้องใหม่ที่ปรากฏบนหน้าวารสารรูสะมิแลเป็นฉบับแรก คอลัมน์นี้จะนำเสนอประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราที่น่าสนใจนำมาพูดคุยในมุมมองที่สนุกสนาน หักแถมหยอก (ถ้าหักแถมไปหน่อยก็ขออภัยมณีมา ณ โอกาสนี้) แต่รับรองว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครทั้งสิ้น (อันนี้ อ.ย.รับรอง) พบกันครั้งแรกไม่ต้องสาธยายมาก ขอหาเรื่อง เอ๊ย... เข้าเรื่องเลยนะ

นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านทักษิณ จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบันก็ปีกว่าแล้ว บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายบางคนก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว บางคนเพิ่งจะเป็นครั้งแรก จัดว่าเป็น ร.ม.ต. ใหม่แกะกล่องใหม่ถอดด้าม หรือจะเรียกอย่างไรก็เชิญตามอัธยาศัย แต่นั่นไม่สำคัญ สำคัญตรงที่เป็นแล้วสร้างผลงานเข้าตากรรมการ (ประชาชนคนเลือกมา) หรือไม่ ผลสำรวจจากโพลล์สำนักต่างๆ มีทั้ง ร.ม.ต. สอบผ่านและไม่ผ่าน (ยังกะเรียนหนังสือนะ) ที่ร้ายกว่านั้นรัฐมนตรีบางคนประชาชนไม่รู้จักเลย ถึงขนาดมีคนถามว่า เอ๊ย! รู้จักรัฐมนตรีคนนี้มีมั้ย ทำงานกระทรวงอะไรนี่... คำตอบที่ได้คือรัฐมนตรีประเทศไทยมีชื่ออย่างนี้ด้วยหรือ (วะ) หน้าตาเป็นอย่างไร? สงสารประเทศไทยใหม่ละคุณผู้อ่าน สมควรแล้วที่ ร.ม.ต.

ท่านนั้นจะได้รับฉายาว่า ร.ม.ต.โลกกลม (สงสัยท่านเป็น ร.ม.ต.ปรโลกมั้ง)

หยุดก่อน! โยม ประเทศไทยยังมีปาฏิหาริย์ “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใด รัฐบาลของท่านทักษิณก็ฉันนั้น. อมิตาพุทธ.” ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมี ร.ม.ต.ชาติอาชาไนยที่ฉายแววเปล่งประกายวาววับยังกะพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน นามกรของรัฐมนตรีท่านนี้คือ ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร.ม.ต.มหาดไทย หรือที่ใครๆ รู้จักในนามมท.ปุเจ้าของนโยบายจัดระเบียบสังคมอันเลื่องชื่อสื่อชานันเอง

นโยบายจัดระเบียบสังคมของท่านมท.ปุ นับว่าเข้าตากรรมการไปทั่วแคว้นแดนไทยเลขที่เดียว ประชาชนคนไทยส่วนมากต่างขานรับนโยบายนี้ อย่างพร้อมเพรียงโดยมิได้นัดหมาย ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยเห็นจะเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์จากนโยบายนี้นั้นแหละ สถานที่แรกที่ท่านมท.ปุประกาศเสียงดัง ฟังชัดว่าจะจัดระเบียบคือสถาบันเทววิทยาดังต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นวัยเรียน เช่น มั่วสุมเสพยาบ้า ยาอี ยาเลิฟ ยาไอ ยาเว่ย และอีกสารพัดยาอันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา นำปุหรือมท.ปุของเราจึงเห็นว่าควรจะโชนนิ่งสถาบันเทววิทยาดังระบำให้อยู่เป็นที่เป็นที่ เป็นทาง แล้วก็ยังบังคับให้ปิดบริการตอนดึกสอง ส่วนน้องๆ หนูๆ ที่อายุต่ำกว่า

20 ปี ก็ห้ามเข้าเชกเข้าฝับ เดี่ยวนี้ถ้าใครจะเข้าไป
เดินสักก็ต้องพกบัตรประชาชนไปแสดงด้วยว่าอายุเกิน
18 ขวบ ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการมั่วนี้ม เพราะบางคน
หน้าตามาแรงแซงโค้งไปเร็วกว่าอายุจริง นโยบาย
ของท่านมท.ปู้จึงเป็นนโยบายที่ทำเพื่ออนาคตของ
ชาติและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา
อย่างแท้จริง

เมื่อนโยบายจัดระเบียบสังคมของท่านมท.ปู้
เป็นที่ยอมรับของมิตรรักแฟนเพลง ดังนั้นทุกเรื่องที่มี
ปัญหา ก็จะได้นิยามว่าน่าจะนำมาจัดระเบียบสังคม
ใหม่จะได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็สถานบันการศึกษา สถาน
บันเทิง การจราจร หอพัก ฯลฯ และอีกสารพัดเรื่อง
ที่มีปัญหา ล้วนต้องการการจัดระเบียบจากท่านมท.ปู้
ทั้งนั้น แต่เรื่องเร่งด่วนที่ท่านมท.ปู้ต้องการจัดระเบียบ
เป็นอันดับแรกคือ การจัดระเบียบสถานบันเทิง ท่าน
สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับสถานบันเทิงที่เปิด-ปิด
ไม่ตรงเวลา ใครฝ่าฝืนถูกท่านลงดาบแน่นอน เพราะ
ท่านเป็นถึงมือปราบ (สายเดี่ยว) ดึกๆ ตื่นๆ เราจะ
เห็นท่านมท.ปู้ไปเที่ยว...เอ๊ย... ไปตรวจตามแหล่ง
สถานบันเทิงต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
สถานบันเทิงทั่วประเทศท่านไปเที่ยว...เอ๊ย... ไป
ตรวจมาหมดแล้ว อันที่จริงท่านคงไม่อยากจะไป

เท่าไรหรอก เพราะท่านทำงานหนักทั้งวันที่กระทรวง
กลางคืนน่าจะได้ออกนอนนอนเฝ้าประตูอยู่ที่บ้าน
แต่ท่านเป็นห่วงอนาคตของชาติจึงต้องยอมอดนอน
(น่าสรรเสริญ) พวกเราควรช่วยท่านปู้ด้วยการห้าม
ปรามบุตรหลานอย่าให้เที่ยวกลางคืนเลย คิดว่าสงสาร
ท่านปู้เถอะนะ (ขอร้อง)

แปลกแต่จริงอีกแล้วครับท่าน ประเทศไทย!
เวลาที่ท่านมท.ปู้ไปตรวจสถานบันเทิงตามที่ต่างๆ จะ
ไม่พบปัญหาอะไรเลย ทุกที่เปิด-ปิดตรงเวลา
เป็ะไม่ขาดไม่เกินแม้แต่วินาทีเดียว บางทีเจ็บบยัง
กะปาข้าววัดดอน สถานบันเทิงบางแห่งปิดบริการเอา
ดื้อๆ เลย ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้อารวฟ้ากับเหวเป็น
ไปได้งัย...แบบนี้ต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อาจเป็น
เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ก็เป็นได้
แต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะหลังจากนั้นไม่นาน สถาน
บันเทิงต่างๆก็เปิดบริการเหมือนเดิม วัยรุ่นวัยเรียน
ก็เข้าไปเที่ยวเช่นเคย อันที่จริงแล้วประเทศไทย
น่าทำการเกษตรปลูกผักอย่างจริงจัง โดยเฉพาะผักชี
น่าจะเป็นสินค้าส่งออกกรายใหม่ที่จะนำรายได้เข้าสู่
ประเทศ เพราะเจ้าหน้าที่ทั้งเก่งและชำนาญ น่าจะ
เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ กับหนึ่งกระทรวงได้...ฮา...

